

Số: 76 / CV- HUD1

V/v: Giải trình Công văn số 433/SGDHCM-NY ngày 13/04/2022 của Sở GD chứng khoán TP HCM

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty: Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Mã chứng khoán: HU1

Địa chỉ trụ sở chính: 168 đường Giải phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 xin giải trình nội dung theo công văn số 433/SGDHCM-NY ngày 13/04/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

-Theo ý kiến của kiểm toán, đến ngày 31/12/2021, đơn vị kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng hợp lý về tính hiện hữu, đúng đắn và khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu với giá trị là 37,11 tỷ đồng, các khoản nợ phải trả với giá trị là 15,53 tỷ đồng. Đến nay, tất cả các bản đối chiếu công nợ các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty HUD1 đã được gửi đến các khách hàng phát sinh công nợ, và đang tiến hành đối chiếu số liệu. Công ty HUD1 sẽ thu hồi trong thời gian sớm nhất và tiếp tục cung cấp cho Công ty kiểm toán. Trong năm tới, Ban thu hồi công nợ của Công ty sẽ đánh giá về khả năng thu hồi của các khoản nợ này để có những biện pháp xử lý đúng quy định.

-Hiện nay, công ty con của HUD1 là Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1.02, do ảnh hưởng của dịch bệnh Co-vid 19 và thị trường bất động sản trong thời gian qua nên khó khăn về nguồn việc làm, đã tạm dừng hoạt động, chỉ đang làm thanh quyết toán các công việc dở dang. Trong năm 2020, Công ty có trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty con (Công ty HUD1.02) với số tiền là 4,8 tỷ đồng. Năm 2021, sau khi Ban thu hồi công nợ làm việc với đơn vị về kế hoạch thanh toán nợ cũng như các khó khăn trong giai đoạn hiện nay, các bên đồng ý phương án giãn thời gian thu hồi công nợ nên Công ty HUD1 đã hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi đối với Công ty HUD1.02 vào trong kỳ kế toán năm 2021.

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 xin giải trình đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

-Lưu VP, P. TCKT;



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Phương